

บาท/ดอลลาร์เข้านี้แข็งค่าตามภูมิภาค, ตลาดเก็ง"พาวเวลล์" เป็นประธานเฟด-ไม่รีบขึ้นตบ.

\*บาท/ดอลลาร์เข้านี้แข็งค่าขึ้นตามสกุลเงินภูมิภาค ขณะที่ตลาดคาดหวังว่าจะได้ประธานธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) คนใหม่ ที่ไม่เน้นการคุมเข้มนโยบายการเงินที่รวดเร็วเกินไป

\*ดิลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้มีแนวต้านที่ 33.05 และแนวรับที่ 33.15

\*ดอลลาร์/เยนร่วงลงจากจุดสูงสุดรอบ 3 เดือนครึ่ง ในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย ขณะที่นักลงทุนรอดูร่างกฎหมายภาษีสหรัฐ ที่จะได้รับการเปิดเผยออกมาในวันนี้ ซึ่งล่าช้ากว่ากำหนดไปหนึ่งวัน

\*ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ลงมติตรึงอัตราดอกเบี้ยหลังเสร็จสิ้นการประชุมเมื่อวานนี้ แต่เฟดเน้นย้ำว่า เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง และตลาดแรงงานแข็งแกร่งขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่า เฟดยังคงมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธ.ค.

\*ADP เปิดเผยตัวเลขการจ้างงานในภาคเอกชนของสหรัฐ เพิ่มขึ้นเกินคาด 235,000 ตำแหน่ง ในเดือนต.ค. เทียบกับที่นักวิเคราะห์คาดไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 200,000 ตำแหน่ง ซึ่งทำให้นักลงทุนคาดว่า กระทรวงแรงงานสหรัฐจะเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร เดือนต.ค.ที่แข็งแกร่งในวันศุกร์นี้

\*แหล่งข่าวกล่าวในวันพุธว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐ วางแผนจะเสนอชื่อนายเจอโรม พาวเวลล์ ซึ่งเป็นผู้ว่าการคนหนึ่งในเฟด ให้ดำรงตำแหน่งประธานเฟดคนใหม่ โดยประธานาธิบดีทรัมป์ อาจจะประกาศเรื่องนี้ในวันนี้ และนายพาวเวลล์มีแนวคิดแบบสายเหยี่ยวน้อยกว่าตัวเก็งคนอื่น ๆ

\*สกุลเงินบิทคอยน์ซึ่งมีราคาเพิ่มขึ้น 2 เท่า นับตั้งแต่กลางเดือนก.ย.นั้น พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้งที่ 6,622 ดอลลาร์ในตลาดยุโรป โดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า บิทคอยน์อาจเข้าสู่ระบบซื้อขายสกุลเงินหลัก หลังซีเอ็มอี กรุ๊ป ระบุว่า จะเปิดการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าสกุลเงินบิทคอยน์

\*เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1.05 พันล้านบาท ขณะที่ขายสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 1.96 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ขายสุทธิ 2.54 พันล้านบาท

\*09.14 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 33.088/099 จาก 33.13 เมื่อวาน

\*บาท/ยูโร อยู่ที่ 38.578/599 จาก 38.498 เมื่อวาน

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 113.84/87 จาก 114.15 เมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1657/61 จาก 1.1617 เมื่อวาน

"บาทแข็งค่าตาม regional ตลาดค่อนข้างเชื่อว่านายพาวเวลจะมาเป็นประธานเฟด ก็อาจจะลดแรงกดดันเรื่องขึ้นดอกเบี้ยเร็ว ลงไปบ้าง" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้